

**TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO GIAO LƯU VỚI TRUNG TÂM
DẠY NGHỀ NHÂN ĐẠO TẠO VIỆC LÀM CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM**

Được sự đồng ý của quý lãnh đạo các cấp và Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông. Sáng ngày 23/11/2017 Trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức giao lưu văn nghệ và quyên góp ủng hộ với Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam, chủ đề “Vượt khó thấp sáng ước mơ”.

Tham dự buổi giao lưu có thầy Trần Công Nhị - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và quý thầy giáo, cô giáo trong Ban giám hiệu; quý thầy giáo, cô giáo, nhân viên và tất cả học sinh của toàn trường.

Buổi giao lưu văn nghệ và quyên góp ủng hộ Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam với mục đích chia sẻ những mảnh đời bất hạnh với trung tâm bằng những tấm lòng vàng của quý thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo. Đến với buổi giao lưu, những diễn viên trên sân khấu là những em khuyết tật của trung tâm bị ảnh hưởng chất độc da cam do cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ để lại, nhiều em có hoàn cảnh rất đặc biệt khó khăn, tật nguyên cả về thể xác lẫn tâm hồn, đôi chân, đôi tay, thân hình không nguyên vẹn, là trẻ em mỗi cô không nơi nương tựa. Mặc dù như thế, các em không tật nguyên về nghị lực, các em tật nguyên thiệt thòi trái tim bất hạnh nhưng không hề khuất phục trước số phận vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống bằng nghị lực, bằng con đường học tập rèn luyện tại trung tâm. Và hôm nay các em đã hòa nhập vào mọi người để mang đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh bằng những lời ca tiếng hát, những màn ảo thuật để các em tự mình khẳng định bản thân và hòa nhập vào cuộc sống xã hội cộng đồng.

Đứng trước những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như vậy chúng ta không thể không xúc động và cảm phục với một nghị lực phi thường của con người “tàn nhưng không phế”. Thay mặt cho Ban Giám hiệu nhà trường thầy Phan Duy Quảng – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ nhà trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng cả trái tim cao cả, tấm lòng tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách hãy quyên góp ủng hộ và giúp đỡ các em bị thiệt thòi bất hạnh, để sưởi ấm những trái tim không bao giờ tật nguyên trước số phận.

Bằng cả tấm lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo đã quyên góp ủng hộ cho Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam với số tiền là 7.312.000 đồng đây là việc làm đầy ý nghĩa của thầy và trò Trường THPT Trần Hưng Đạo mang lại một nguồn cổ vũ động viên lớn lao, chia ngọt sẻ bùi đối với trung tâm.

Đại diện Trung tâm dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật Việt Nam anh Hà Mạnh Cường – Trưởng đoàn thay mặt trung tâm và các em cảm ơn những tấm lòng vàng của quý thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu:









Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng